

THƯ MỜI VIẾT BÀI HỘI THẢO

TRƯỜNG ĐẠI HỌC PHÚ YÊN

ĐẾN Số: 812
Ngày: 14/12/2020
Chuyên:
Số và ký hiệu HS:

“Giải pháp phát triển kinh tế - xã hội Việt Nam dưới tác động của đại dịch Covid-19”

Kính gửi: Trường Đại học Phú Yên

Trong thời gian vừa qua, tác động của đại dịch Covid-19 lên kinh tế- xã hội của các nước trên thế giới, trong đó có Việt Nam là vô cùng to lớn. Dịch bệnh đã làm các hoạt động kinh tế - xã hội bị tê liệt. Chính phủ các quốc gia trên thế giới đã chi ngân sách rất lớn cho công cuộc phòng, chống dịch bệnh, nhiều doanh nghiệp, trường học phải đóng cửa, hệ thống y tế quá tải, dẫn đến suy thoái kinh tế ở nhiều quốc gia, nhiều người bị giảm thu nhập, thậm chí mất việc làm, nguy cơ gia tăng các tệ nạn xã hội...

Tại Việt Nam đã trải qua 3 đợt bùng phát dịch covid - 19. Mặc dù đã tạm thời khống chế được dịch bệnh và được đánh giá là quốc gia có khả năng kiểm soát dịch bệnh tốt hơn nhiều nước trên thế giới, nhưng kinh tế- xã hội vẫn chịu ảnh hưởng không nhỏ. Các chỉ số về tiêu dùng, đầu tư, xuất khẩu có chiều hướng không tốt từ đó làm suy giảm hoạt động sản xuất, kinh doanh, dịch vụ và tăng trưởng của nền kinh tế. GDP 9 tháng đầu năm 2020 của cả nước chỉ tăng có 2,12%, còn cách xa so với mục tiêu tăng trưởng GDP của năm 2020 là 6,8%. Đây cũng là mức tăng trưởng kinh tế thấp nhất của Việt Nam trong vòng 10 năm qua. Ở góc độ xã hội, dịch Covid - 19 làm tăng tỷ lệ nghèo và cận nghèo về thu nhập, tăng tỷ lệ thất nghiệp và làm giảm thu nhập trung bình của người lao động.

Trước tình hình đó, Thủ tướng Chính phủ đã yêu cầu các Bộ và cơ quan ngang Bộ, cơ quan trực thuộc Chính phủ, Ủy ban nhân dân Tỉnh, Thành phố trực thuộc Trung ương phải quán triệt sâu sắc chủ trương lớn về thực hiện mục tiêu kép: vừa sẵn sàng phòng, chống dịch vừa đẩy mạnh phát triển kinh tế - xã hội.

Vậy trong thời gian tới, giải pháp nào để đảm bảo thực hiện mục tiêu phát triển kinh tế, đảm bảo an sinh xã hội nhưng vẫn có thể chủ động đối phó với dịch bệnh nếu nó quay trở lại? Xuất phát từ thực tiễn nêu trên, nhằm tạo cơ hội trao đổi, học hỏi kinh nghiệm và quy tụ những ý kiến đóng góp, giải pháp của các chuyên gia, các nhà quản lý, các nhà nghiên cứu và hoạt động thực tiễn, Học viện Ngân hàng - Phân viện Phú Yên tổ chức hội thảo khoa học “Giải pháp phát triển kinh tế - xã hội Việt Nam dưới tác động của đại dịch Covid-19”. Những đóng góp khoa học, đề xuất, khuyến nghị từ Hội thảo sẽ góp phần tích cực trong công cuộc phục hồi và phát triển kinh tế - xã hội của Việt Nam trong thời gian sắp tới.

I. Nội dung bài viết

- Những thách thức và cơ hội trong phát triển kinh tế- xã hội được nhận diện dưới tác động của dịch Covid - 19 như thế nào?
- Tác động của dịch bệnh Covid - 19 đến kinh tế - xã hội của Việt Nam.
- Chính sách kinh tế vĩ mô chịu tác động như thế nào dưới tác động của dịch Covid-19?

- Sự chuyển dịch cơ cấu kinh tế dưới tác động của dịch Covid – 19.
- Tác động của dịch Covid – 19 đến hệ thống tài chính – ngân hàng tại Việt Nam.
- Sự chuyển dịch dòng vốn đầu tư nước ngoài vào Việt Nam trong thời gian vừa qua dưới sự tác động của dịch Covid – 19.
- Các giải pháp phục hồi và phát triển kinh tế - xã hội dưới tác động của đại dịch Covid – 19.
- Các vấn đề khác liên quan đến chủ đề của Hội thảo

II. Thể lệ, thời gian và địa điểm nhận bài

1. Thể lệ

Bài viết tham dự có độ dài 3.000-7.500 từ, định dạng file Word, trình bày trên khổ giấy A4, căn lề: Left: 3- Top:2- Bottom:2- Right:2 (cm); Font chữ Times New Roman, cỡ chữ 12pt; Paragraph: before 3pt, after 3 pt, Line spacing: Multiple 1.3.

Ban tổ chức chấp nhận bài viết bằng *Tiếng Việt*. Kết cấu bài viết tối thiểu phải có các mục sau: (1) *Tựa đề bài viết*; (2) *Thông tin tác giả (gồm họ tên tác giả, học hàm/học vị, cơ quan, điện thoại và email)*; (3) *Tóm tắt (150-250 từ) và từ khóa*; (4) *Nội dung bài viết (Có phần giới thiệu và kết luận)*; (5) *Tài liệu tham khảo*.

2. Thời gian và địa chỉ nhận bài:

Thời gian nhận bài chậm nhất: 10/3/2021

Địa chỉ nhận bài: Gửi bài qua địa chỉ email: hoithao2021@gmail.com

III. Thời gian, địa điểm tổ chức Hội thảo

Thời gian dự kiến tổ chức Hội thảo: tháng 5/2021

Địa điểm tổ chức: Học viện Ngân hàng- Phân viện Phú Yên, 441 Nguyễn Huệ, phường 7, Tp. Tuy Hòa, tỉnh Phú Yên.

Mọi thông tin chi tiết xin liên hệ: Phòng Đào tạo & Quản lý người học: SĐT: 02573810311

Những bài viết sẽ được Ban tổ chức lựa chọn biên tập in trong Kỷ yếu Hội thảo có xin giấy phép xuất bản.

Ban tổ chức rất mong nhận được sự nhiệt tình tham gia của các chuyên gia, các nhà quản lý, các nhà nghiên cứu và hoạt động thực tiễn có quan tâm để Hội thảo thành công tốt đẹp.

Trân trọng cảm ơn!

TM. BAN TỔ CHỨC

PHÓ GIÁM ĐỐC



The. Hoàng Văn Tuấn